



สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธานฯ	สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีความเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะไปเยี่ยมชมวิทยาเขตอื่น เพื่อจะได้้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
2	อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติต่อเวลาราชการข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2551 จำนวน 6 คณะ รวม 12 ราย การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย	อนุมัติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
3	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ขออนุมัติยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2534	อนุมัติ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การเสนอขอพระราชทานเหรียญคุณวุฒิมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2551	เห็นชอบให้เสนอ นายสายชล เกตุษา ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญคุณวุฒิมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2551 ในสาขาเกษตรศาสตร์
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา สำนักหอสมุด กำแพงแสน และขอให้เร่งดำเนินการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป	ที่ประชุมทราบ
		ข่าวประชาสัมพันธ์ มก.	ที่ประชุมทราบ และกรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้ง Business Unit ดังนี้ 1. ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมโครงการควรได้รับ เนื่องจากเป็นการเพิ่มงานให้ผู้ร่วมโครงการและเป็นการนำผลงานมาแปลงเป็นเงิน จึงควรมีผลตอบแทนที่ชัดเจนให้กับผู้ร่วมโครงการทั้งในระดับลูกจ้าง พนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>2. ควรเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานสามารถสร้าง Business Unit ภายในหน่วยงานได้ โดยให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p> <p>3. ควรจัดตั้งเป็นกองทุน โดยนำผลจากการลงทุนใน โครงการที่ประสบผลสำเร็จ ไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยายงาน</p> <p>4. ควรมีคณะทำงานหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>5. นำหน่วยงานที่สร้างรายได้หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างเต็มตัวมากขึ้น อาทิ การจำหน่ายข้าวโพดหวานของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาทกสิกิจ</p>
5	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และปรับโครงสร้าง	อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยให้คงสถานภาพเดิมและเมื่อศูนย์ฯ ดำเนินการไปประมาณ 2 ปี ให้มีการนำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ มาพิจารณาต่อไป
6	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. อนุมัติให้ยกฐานะ โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเป็น “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร”</p> <p>2. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ” เป็น “ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ” ส่วนการขุดลอกโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ การโอนภารกิจและอัตรากำลังของโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ไปรวมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเป็นอำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการต่อไป</p>
		การอนุมัติโครงการรับนิสิตทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ	ที่ประชุมทราบ และกรรมการ ได้มีข้อสังเกตในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมกับทุกคน
7	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>1. การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้นั้น จะต้องลดจำนวนการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่มีมีการทำวิทยานิพนธ์และเร่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น</p> <p>2. สาเหตุที่บางกลุ่มสาขาวิชามีมาตรฐานด้านการวิจัยตกต่ำ เนื่องจากไม่ได้รับการรายงานข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่จริง บางกลุ่มสาขาวิชาไม่มีหลักสูตรปริญญาเอกและต้องรับภาระงานสอนวิชาพื้นฐานค่อนข้างมาก</p> <p>3. การนับผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลซึ่งจะต้องระบุที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ถ้าเป็นวารสารในประเทศจะไม่ปรากฏในฐานข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลด้านผลงานวิจัยคลาดเคลื่อน</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			4. มหาวิทยาลัยฯ ต้องผลักดันและสนับสนุนให้มีอัตราค่าจ้างอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันจะต้องสนับสนุนให้คณะที่แข็งแกร่งได้เพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย
8	กองแผนงาน	ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) ดังนี้ 1). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 2). หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโนและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโน คณะวิทยาศาสตร์ 3). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4). ขอเปลี่ยนชื่อ “หลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา” บัณฑิตวิทยาลัย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรในข้อ 1) – 3) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) 2. กรณีขอเปลี่ยนชื่อ “หลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต” เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา” ในข้อ 4) ขอให้นำกลับไปทบทวนเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการประสานงานและดูแลคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน จึงให้ระบุความชัดเจนของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 3. เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อระดมสมองในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งยังเป็นปัญหาที่โครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม
9	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาอาชีพศึกษา (ภาคพิเศษ)	อนุมัติ
		ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ภาคพิเศษ)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 1. ควรสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างยั่งยืน 2. ควรจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้กับภาควิชา เพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการลดอัตราค่าตอบแทนผู้สอนหรือเพิ่มค่าเรียนให้สูงขึ้น เนื่องจากจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราค่อนข้างต่ำ 3. ควรเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนเพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่จะเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
11	กองวิเทศสัมพันธ์	ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Nagoya University ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. การขยายความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะความร่วมมือแบบ Multilateral ระหว่าง Nagoya University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 (ต่อ)		2. การพัฒนากิจกรรมทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อหรือทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และการสร้างหลักสูตรรวมไปถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบของ E-Learning	
12	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรของคณะเกษตร กำแพงแสน	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
13	รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ	สรุปสาระสำคัญการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) 2. การนำคะแนนความดีเป็นส่วนประกอบการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3. การจัดตั้งสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 4. โครงการภายใต้ปัญญาหาดีใหญ่ 5. การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้กับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 6. หอพักนักศึกษา 7. การปรับโครงสร้างหน่วยงานการอุดมศึกษา	ที่ประชุมทราบ
14	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ - ปัจจุบันเรื่องของพลังงานนับเป็นปัญหาสำคัญมากระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรดำเนินการในเรื่องที่เป็นต้นแบบและเป็นผู้นำทางสังคมในเรื่องของการประหยัดพลังงาน มีการติดตามดูแลการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในคณะต่าง ๆ หลายคณะ บางหน่วยงานมีบทบาทในการช่วยเหลือและแก้ไขสถานะสิ่งแวดล้อมภายนอกได้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม แต่ยังมีสถานที่บางแห่งในมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขในเรื่องสถานะสิ่งแวดล้อมคือพื้นที่บริเวณคูน้ำข้างทางกั้นระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งสมควรจะได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
15	ประธานสภาข้าราชการ มก.	ขอหารือกรณีผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการในการสรรหาคณบดี ซึ่งถ้ากรรมการทั้งสามคนที่ได้มาเป็นข้าราชการทั้งหมดจะครบองค์ประกอบตามข้อ 7.1.5 ของข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ที่ระบุว่า "ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ" หรือไม่	ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนข้าราชการและพนักงานในข้อ 7.1.5 ที่ระบุว่า "ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้แทนข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป แนบท้ายประกาศว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 เป็นสำคัญ ซึ่งผู้แทนข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา นั้น อาจจะเป็นข้าราชการทั้งหมดหรือเป็นทั้งข้าราชการและพนักงานก็ได้"

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี